



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๘๑-๒)

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/ว ๔๗๗๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ปรับปรุงมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนภาพโรคแอฟริกาในม้า
(African Horse Sickness vaccine)

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด ๗๗ จังหวัด

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/ว ๓๕๑๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนภาพโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Vaccine) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดเป็นมาตรการเพื่อควบคุมเคลื่อนย้ายม้า ลา ล่อ ภายหลังฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีรายงานสัตว์ป่วยตายเพิ่มเติมจากโรคนี้นมาเป็นเวลามากกว่า ๙๐ วันแล้ว ประกอบกับกรมปศุสัตว์ได้เห็นชอบให้จัดทำรายงาน Follow up report No. 43 (Final report) ไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เป็นฉบับสุดท้ายผ่านระบบ WAHIS เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงปรับปรุงมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนภาพโรคแอฟริกาในม้า โดยแบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น ๒ กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรค (Surveillance zone) เป็นกลุ่มจังหวัดที่ได้มีการฉีดวัคซีน ๒๗ จังหวัด (สีเขียว) และกลุ่มจังหวัดพื้นที่ปลอดโรค (Free zone) เป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานการพบโรค จำนวน ๕๐ จังหวัด (สีขาว) การเคลื่อนย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กลุ่มจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังโรค (สีเขียว) สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติในพื้นที่ที่เป็นสถานะเดียวกัน และในกรณีที่จะเคลื่อนย้ายไปยังกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลอดโรค (สีขาว) จะต้องดำเนินการสั่งกักเป็นเวลา ๒๑ วันก่อนการเคลื่อนย้าย โดยให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดในวันที่ ๑๔ ของการกัก เพื่อส่งตรวจหาเชื้อภาพโรคแอฟริกาในม้าด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งต้องให้ผลเป็นลบเท่านั้นถึงจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้

๒. กลุ่มจังหวัดพื้นที่ปลอดโรค (สีขาว) สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ ทั้งการเคลื่อนย้ายภายในพื้นที่ที่เป็นสถานะเดียวกันและต่างพื้นที่

๓. ในกรณีที่สัตว์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ให้สัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ๑ เป็นผู้ประเมินความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรสมาชิกสัตวแพทย์สภา เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางและสัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทางเพื่อขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายต่อไป

ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายสรวิศ ชานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์